



ฉบับที่ 3/2562

เรื่อง แลกงข้าวเศรษฐกิจและการเงินภาคเหนือ เดือนมกราคม 2562

ภาวะเศรษฐกิจและการเงินภาคเหนือเดือนมกราคม 2562 ขยายตัวใกล้เคียงเดือนก่อน ภาคการท่องเที่ยวขยายตัวต่อเนื่องจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติโดยเฉพาะชาวจีน รายได้เกษตรกรขยายตัวจากด้านผลผลิตผลผลิตอุตสาหกรรมชะลอลงจากผลผลิตหมวดเครื่องตีหมดตัวเพราะฐานปีก่อนสูง ขณะที่ผลผลิตหมวดอาหารและชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ยังขยายตัวได้ดี ในด้านอุปสงค์ การบริโภคภาคเอกชนขยายตัวได้เล็กน้อยจากการบริโภคสินค้าที่ใช้ในชีวิตประจำวันและการใช้จ่ายเพื่อซื้อรถยนต์ การลงทุนภาคเอกชนหดตัวตามการลงทุนในภาคก่อสร้าง สำหรับการใช้จ่ายภาครัฐเพิ่มขึ้นมากตามรายจ่ายประจำจากปัจจัยชั่วคราว

เสถียรภาพเศรษฐกิจภาคเหนือ อัตราการว่างงานที่ปรับฤดูกาลทรงตัว อัตราเงินเฟ้อติดลบเท่ากับเดือนก่อน ตามการลดลงของราคาน้ำมันขายปลีก และราคาผักและผลไม้

รายละเอียดของภาวะเศรษฐกิจภาคเหนือ มีดังนี้

รายได้เกษตรกร เพิ่มขึ้นร้อยละ 19.4 จากระยะเดียวกันปีก่อน โดยผลผลิตเพิ่มขึ้นร้อยละ 20.0 ตามปริมาณผลผลิตอ้อยโรงงาน มันสำปะหลัง และข้าวจากสภาพอากาศเอื้ออำนวยในช่วงเพาะปลูก ทางด้านราคาผลผลิตทรงตัว ตามราคาข้าวเปลือกเจ้าทรงตัว ราคาอ้อยลดลงตามราคาน้ำตาลในตลาดโลกและปริมาณผลผลิตภายในประเทศที่มีอยู่มาก อย่างไรก็ตาม ราคาคั่วโพดเลี้ยงสัตว์สูงสุดในรอบสี่ปีตามความต้องการของอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ ราคามันสำปะหลังและสุกรปรับเพิ่มขึ้นตามปริมาณผลผลิตลดลง

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.2 จากระยะเดียวกันปีก่อน ตามการผลิตในหมวดอาหารขยายตัวตามการผลิตน้ำตาลและโรงสีตามปริมาณวัตถุดิบเพิ่มขึ้น รวมทั้งการผลิตผักและผลไม้แปรรูปตามความต้องการจากต่างประเทศ ผลผลิตหมวดชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ขยายตัวดีตามความต้องการแผงวงจรรวมโดยเฉพาะที่ใช้ในยานยนต์ สอดคล้องกับมูลค่าการส่งออกชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ประกอบการในภาคเหนือเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม ผลผลิตหมวดเครื่องตีหมดลดลงเพราะฐานปีก่อนสูงจากการเร่งผลิตก่อนปรับขึ้นภาษีสรรพสามิต ผลผลิตหมวดเลนส์และชิ้นส่วนประกอบฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ สิ่งทอ และเซรามิกลดลงต่อเนื่อง

ภาคการท่องเที่ยว ขยายตัวต่อเนื่องจากนักท่องเที่ยวต่างชาติโดยเฉพาะชาวจีน นักท่องเที่ยวต่างชาติจากประเทศอื่นที่ขยายตัวดีเช่นกัน คือ ฮองกง สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ประเทศเอเชียอื่นๆ และทวีปยุโรป สอดคล้องกับเครื่องชี้ภาคการท่องเที่ยวทุกรายการขยายตัวดีในเดือนนี้ ทั้งจำนวนผู้โดยสารผ่านท่าอากาศยานในภาคเหนือ และอัตราการเข้าพักแรม

ดัชนีการบริโภคภาคเอกชน เพิ่มขึ้นเล็กน้อยร้อยละ 1.5 จากระยะเดียวกันปีก่อน โดยการใช้จ่ายเพื่อซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคขยายตัวได้หลายประเภทสินค้า และการใช้จ่ายเพื่อซื้อสินค้าคงทนขยายตัว สะท้อนจากยอดจดทะเบียนรถยนต์นั่งส่วนบุคคลและยอดจดทะเบียนรถยนต์เชิงพาณิชย์เพิ่มขึ้น สำหรับยอดจดทะเบียนรถยนต์ลดลงหลังจากขยายตัวมากในเดือนก่อน

การใช้จ่ายภาครัฐ เพิ่มขึ้นมาร้อยละ 57.0 จากระยะเดียวกันปีก่อน โดยหมวดรายจ่ายประจำเพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัว ขณะที่รายจ่ายลงทุนเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.4 ซึ่งเป็นปัจจัยชั่วคราวจากการเร่งใช้จ่ายในหมวดเงินอุดหนุนทั่วไปของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาเพิ่มขึ้นมากในเดือนนี้ อัตราการเบิกจ่ายสะสมไม่รวมงบกลาง (ต.ค. 2561 ถึง ม.ค. 2562) อยู่ที่ร้อยละ 38.9 สูงกว่าเป้าหมายที่ร้อยละ 36.0

ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน ลดลงร้อยละ 4.5 จากระยะเดียวกันปีก่อน จากการลงทุนก่อสร้างลดลง โดยเฉพาะอาคารพาณิชย์ อพาร์ทเมนท์และแฟลต และอาคารชุด เครื่องชี้การลงทุนก่อสร้างที่หดตัว ได้แก่ ยอดคงค้างสินเชื่อที่ให้แก่ผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ จำนวนโครงการอสังหาริมทรัพย์เปิดใหม่ และจำนวนยูนิตขออนุญาตจัดสรรที่ดิน ด้านการลงทุนในภาคการผลิตขยายตัวชะลอลงสะท้อนจากยอดจดทะเบียนรถยนต์เชิงพาณิชย์ ขณะที่มูลค่านำเข้าสินค้าทุนของธุรกิจผลิตเพื่อส่งออกลดลง

การค้าผ่านด่านศุลกากรชายแดนในภาคเหนือ มูลค่าส่งออกในรูปแบบเงินบาทลดลงร้อยละ 3.1 จากระยะเดียวกันปีก่อน การส่งออกลดลงในเกือบทุกหมวดสินค้า โดยเฉพาะยางพาราลดลงมากจากความต้องการใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์ของจีนลดลงจากผลกระทบสงครามการค้า การส่งออกรถยนต์ไปเมียนมาลดลงต่อเนื่อง หลังทางการเมียนมาเข้มงวดการนำเข้ารถยนต์ตั้งแต่ปลายปี 2560 การส่งออกสินค้าอื่น เช่น เครื่องดื่ม เครื่องใช้ไฟฟ้า และเครื่องจักรกลการเกษตรหดตัวเล็กน้อยตามการอ่อนตัวของเงินจ๊าต มูลค่านำเข้าในรูปแบบเงินบาทลดลงร้อยละ 15.5 ตามการนำเข้าไฟฟ้าจากลาวเป็นสำคัญ

เสถียรภาพเศรษฐกิจภาคเหนือ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปติดลบร้อยละ 0.5 เท่ากับเดือนก่อน จากการลดลงของราคาน้ำมันขายปลีก และราคาผักและผลไม้เป็นสำคัญ อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานอยู่ที่ร้อยละ 0.3 ใกล้เคียงเดือนก่อน ด้านอัตราการว่างงานปรับตัวตกอยู่ในระดับต่ำที่ร้อยละ 0.9 การจ้างงานขยายตัวตามการจ้างแรงงานนอกภาคเกษตร ส่วนการจ้างงานในภาคเกษตรหดตัว โดยการจ้างงานเพิ่มขึ้นในการจ้างงานไม่เต็มเวลา ขณะที่การจ้างงานเต็มเวลาและล่วงเวลาปรับลดลง

ภาคการเงิน ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2561 ยอดคงค้างเงินฝากของสถาบันการเงินทั้งธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจมีจำนวน 1,197.4 พันล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.6 โดยขยายตัวในเงินฝากประเภทออมทรัพย์จากการออกผลิตภัณฑ์เงินฝากใหม่ๆ เพื่อบริหารจัดการต้นทุนและชดเชยเงินฝากที่ครบกำหนด ด้านยอดคงค้างสินเชื่อสถาบันการเงิน 1,332.7 พันล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.6 ตามการขยายตัวของสินเชื่อธนาคารพาณิชย์ในธุรกิจโรงแรมก่อสร้าง และขนส่ง รวมทั้งสินเชื่อส่วนบุคคล ประกอบกับธนาคารพาณิชย์บางแห่งปรับเปลี่ยนการรายงานบัญชีสินเชื่อเข้าซื้อรถยนต์มาไว้ในส่วนของภูมิภาค

ธนาคารแห่งประเทศไทย

28 กุมภาพันธ์ 2562

ข้อมูลเพิ่มเติม: ส่วนเศรษฐกิจภาคเหนือ สำนักเศรษฐกิจภูมิภาค

โทรศัพท์ 0 5393 1091

E-mail: doungtis@bot.or.th